

ลิเกทรงเครื่องคณะทองเจือ โสภิตศิลป์
68 ม.3 ตำบลบางเขน อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

๑๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ และการแสดงลิเกทรงเครื่องริมแม่น้ำเจ้าพระยา วัดเขมาภิรตาราม
จังหวัดนนทบุรี

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เลขที่ 1831
วันที่ 20/4/66
เวลา 18-18.46

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการงานเสวนานิทรรศการและการแสดงสาธิต ลิเกทรงเครื่อง

ด้วยลิเกทรงเครื่อง คณะทองเจือ โสภิตศิลป์ โดยมีครูทองเจือ พงษ์โสภิตศิลป์ ศิลปินดีเด่น สาขาศิลปะการแสดง (ลิเก) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ ซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์ต้นสายครูดอกดิน เสือสง่า ครูเจือ นาคะมาลัย ในปัจจุบันคณะลิเกทรงเครื่องอยู่ในการดูแลของ นายจุฑาธุชธรา แก้วชมภูนุช ซึ่งเป็นหลานชาย และยังมีสืบทอดและพัฒนาการแสดงอยู่ตลอดเวลา แต่ปัจจุบันลิเกทรงเครื่องอยู่ในขั้นตอนการอนุรักษ์ โดยข้าพเจ้าเองเล็งเห็นว่าลิเกทรงเครื่องในปัจจุบัน มีอยู่เพียงไม่กี่คณะ และหากใช้คำว่าลิเกทรงเครื่องในการแสดง ก็มีเพียงคณะลิเกทรงเครื่อง ทองเจือ โสภิตศิลป์ เท่านั้น ยังเป็นคณะลิเกทรงเครื่องที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังแสดงอยู่ในปัจจุบันยังคงอนุรักษ์ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีการแสดงลิเกทรงเครื่องนี้ในโอกาสสำคัญ สำคัญต่างๆ ปัจจุบันยังขาดการสนับสนุนและการเข้ามาดูแลช่วยเหลือจากส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องจึงทำให้ข้าพเจ้าเอง ที่เป็นหัวหน้าคณะต้องประคองวัฒนธรรมนี้ไม่ให้สูญหายไปกับกาลเวลา จึงได้จัดนิทรรศการรวมถึงการแสดงอยู่ ตลอดในทุกๆ เดือนและในครั้งนี้อาจารย์ขอ ขอเชิญท่านเข้าร่วมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการชมการแสดงและการเสวนา ในหัวข้อ ลิเกทรงเครื่อง "ลิเกที่ถูกลืม" ของคณะทองเจือ โสภิตศิลป์ ในวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา วัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์การแสดง ลิเกทรงเครื่องไม่ให้สูญหายไป ลิเกทรงเครื่องที่มาจากชาวบ้านหรือศิลปินพื้นบ้านไม่ค่อยได้รับการสนับสนุน ให้ไปแสดงในสถานที่ต่างๆจึงทำให้บางท่านอาจจะไม่รู้จักรว่าลิเกทรงเครื่องมีตัวตน และเพื่อเป็นการกระตุ้นกลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่ให้รู้จักว่ามีลิเกทรงเครื่องจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม ในวันและเวลาดังกล่าวเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ด้านศิลปะการแสดง ลิเกทรงเครื่อง ให้อยู่คู่กับวัฒนธรรมของประเทศไทยสืบไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายจุฑาธุชธรา แก้วชมภูนุช)

หัวหน้าลิเกทรงเครื่อง คณะทองเจือ โสภิตศิลป์

ลิเกถ้วยทองคำ ลิเกไห้พระราชทาน

กำหนดการ

งานเสวนานิทรรศการและการแสดงสาธิต ลิเกทรงเครื่อง

หัวข้อ ลิเกทรงเครื่อง "ลิเกที่ถูกลืม"

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ 2566

ณ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา วัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี

เวลา 17:00 น ลงทะเบียน ชมนิทรรศการ

เวลา 17.30 น เสวนาพูดคุยเรื่องลิเกทรงเครื่อง การอนุรักษ์ สาธิตการรำของลิเกทรงเครื่อง

เวลา 18:30 น การแสดงลิเกทรงเครื่อง เรื่องพระอภัยมณี ตอนหนีผีเสื้อ

สามารถสำรองที่นั่ง เบอร์โทรศัพท์ 0650372157